

Số: /BC-UBND

Đức Phổ, ngày tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/TĐTN-TG ngày 03/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi về việc thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền năm 2023; UBND thị xã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THANH NIÊN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Đức Phổ có hơn 33.500 thanh niên độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi, chiếm gần 24% dân số của thị xã, trong đó có 4.200 đoàn viên. Đây là thế hệ thanh niên thời kỳ mới, tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương, trong những năm qua thanh niên thị xã Đức Phổ đã nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, không ngại khó khăn gian khổ, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; có trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý chí vươn lên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp làm giàu chính đáng. Thanh niên là lực lượng xung kích trên mọi lĩnh vực, đã và đang giữ vai trò quan trọng trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Đại bộ phận thanh niên luôn trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, sẵn sàng vì lợi ích dân tộc, bảo vệ chủ quyền quốc gia; sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội; có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức công dân, chấp hành pháp luật.

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về thanh niên có những thuận lợi nhất định, như: tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã đạt mức khá, quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định, đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện chương trình kế hoạch đã đề ra và phong trào thanh niên từ thị xã đến cơ sở. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, thách thức, đó là: tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm hoặc không có việc làm ổn định và thu nhập thấp vẫn là vấn đề bức xúc của thanh niên; không ít thanh niên còn thụ động, còn ỷ lại, chưa tích cực vươn lên tự tạo việc làm, còn ngại khó, ngại khổ; thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên diễn biến phức tạp... Tất cả những tác động trên là những thách thức đặt ra đối với thanh niên trong thời kỳ mới.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THANH NIÊN

1. Công tác xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thanh niên theo thẩm quyền

Từ khi Luật Thanh niên năm 2020 có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2021), UBND thị xã Đức Phổ đã ban hành Kế hoạch số 762/KH-UBND ngày 06/4/2021 về thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021, trong đó có nội dung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020; Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 về ban hành Chương trình phát triển thanh niên thị xã Đức Phổ giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thị xã Đức Phổ giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 666/KH-UBND ngày 12/4/2022 về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022.

UBND thị xã Đức Phổ ban hành Kế hoạch số 1156/KH-UBND ngày 20/4/2023 về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai Luật Thanh niên năm 2020, trong đó chú trọng triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; các chính sách pháp luật đối với thanh niên theo quy định tại Luật Thanh niên, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đối thoại thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 theo quy định tại Nghị định số 13/2021/NĐ-CP.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên

UBND thị xã chú trọng hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên đến cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trên địa bàn thị xã bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, như: tuyên truyền trên Đài truyền thanh thị xã, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở, Trang thông tin điện tử thị xã, xe loa tuyên truyền lưu động, băng rôn, khẩu hiệu trên bảng điện tử trước cơ quan, đơn vị hay bằng hình thức sân khấu hóa thông qua các hội thi, hội diễn trên địa bàn thị xã. Trong đó, tuyên truyền cao điểm nhân Tháng Thanh niên và Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3) hằng năm.

3. Kết quả thực hiện các quy định của Luật Thanh niên trong việc bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên

UBND thị xã trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Luật thanh niên trong việc bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên. Các chính sách của UBND thị xã và chính quyền các cấp đối với thanh niên và công tác thanh niên, đều có sự tham gia ý kiến, góp ý, tham mưu của tổ chức Đoàn cùng cấp và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt, vai trò giám sát và phản biện xã hội của thanh niên đối với việc xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên

thanh niên; tổ chức đoàn các cấp phát huy vai trò trong phối hợp xây dựng môi trường lành mạnh, chăm lo, đào tạo bồi dưỡng cho thanh niên tạo điều kiện cho thanh niên có môi trường rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Huy động nguồn lực cho thanh niên, như: từ ngân sách thị xã, kêu gọi sự ủng hộ từ các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn... cho công tác thanh niên.

4. Thực hiện công tác đối thoại với thanh niên

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/TU, ngày 27/01/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Thị ủy với Nhân dân trong năm 2021; ngày 31/3/2021, tại hội trường UBND thị xã, đồng chí Bí thư Thị ủy Đức Phổ đã đối thoại trực tiếp với đoàn viên, thanh niên với chủ đề: *“Về tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên và việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã”*. Tham dự buổi đối thoại có đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã và đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc cho Thị ủy; các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã và hơn 130 đoàn viên, thanh niên là đại diện đến từ các tổ chức cơ sở đoàn của thị xã.

Năm 2023, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 1238/KH-UBND ngày 26/4/2023 về tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên thị xã Đức Phổ năm 2023, chủ đề *“Thanh niên Đức Phổ với phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số”*, thời gian dự kiến trong tháng 6/2023.

5. Triển khai các chính sách Nhà nước đối với thanh niên

a) Chính sách về học tập và nghiên cứu khoa học:

Xác định công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật là một nhiệm vụ quan trọng trong việc hình thành lớp thanh niên thời đại mới “vừa hồng, vừa chuyên”, trong thời gian qua UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục.

Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Ngãi học tập và làm theo lời Bác” trong thanh niên. Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” như một nội dung xuyên suốt trong công tác giáo dục đối với thanh niên, tạo được chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên và Nhân dân để kịp thời báo cáo, phản ánh cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết.

Ngành giáo dục và đào tạo đã đổi mới nâng cao các phương pháp dạy và học, áp dụng giáo án điện tử trong giảng dạy, tân tiến dụng cụ dạy học, lấy học sinh làm trung tâm mỗi tiết dạy nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo; các phong trào thi đua học tập, giảng dạy tốt trong học sinh, giáo viên; xây dựng môi trường học đường lành mạnh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy và học, triển khai các phong trào: *“Học sinh 3 tốt”*, *“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”*, *“Khi tôi 18”*...

b) Chính sách về lao động, việc làm:

Xác định giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên là nhiệm vụ của các cấp, các ngành và xã hội, trong những năm qua thị xã đã quan tâm để phát triển đào tạo nghề cho thanh niên nhằm nâng cao chất lượng lao động trong độ tuổi thanh niên, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã ban hành các Thông báo giới thiệu các doanh nghiệp tư vấn, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận, các thị trường có nhu cầu tuyển dụng lao động chủ yếu ở các nước, như: Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, ... để người lao động nắm bắt thông tin tham gia tư vấn, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao, Phòng Văn hóa và Thông tin và UBND các xã, phường thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh từ thị xã đến cơ sở, đẩy mạnh công tác tư vấn, tuyển chọn và vận động đưa người lao động trong độ tuổi từ 18-40 chưa có việc hoặc có việc làm nhưng chưa ổn định tham gia đi làm việc ở nước ngoài đạt chỉ tiêu giao. Kết quả là từ năm 2020 đến tháng 5/2023 có 234 người tham gia đi làm việc ở nước ngoài, chủ yếu là lao động thanh niên (*gồm: lao động tại Nhật Bản: 206 lao động; 19 lao động Đài Loan và 09 lao động Hàn Quốc*).

c) Chính sách về khởi nghiệp:

Hàng năm, UBND thị xã đã triển khai và phối hợp triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong giải quyết việc làm cho thanh niên đã được các cấp, các ngành quan tâm, như: phối hợp tổ chức các phiên giao dịch việc làm dành cho thanh niên; phối hợp với địa phương và nhà trường hay các cơ sở đào tạo nghề nghiệp, các trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức tuyên truyền, tư vấn, định hướng phân luồng cho học sinh, thanh niên và người lao động trên địa bàn thị xã. Kết quả: năm 2022, phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức sàn giao dịch việc làm thu hút hơn 300 người tham dự, trong đó có hơn 50 người được giới thiệu tìm việc làm, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động và tuyên truyền vận động người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho 500 người; năm 2023, tổ chức ngày Hội Tư vấn tuyển sinh - Định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm trên địa bàn thị xã đã huy động các trường Cao đẳng đại học và các công ty đóng trên địa bàn tỉnh tham gia tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho 700 học sinh trường THPT Lương Thế Vinh và học sinh khối lớp 9 trường THCS Phổ Văn.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND thị xã triển khai văn bản tổ chức đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng và đào tạo nghề cho thanh niên, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện trong tại Công văn số 791/UBND ngày 22/3/2023 tổ chức đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng và đào tạo nghề cho

thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện năm 2023.

Thị đoàn phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã phân bổ vốn vay cho đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế hộ gia đình. Tính đến năm 2023, nguồn vốn do Đoàn thanh niên quản lý là trên 36 tỷ đồng, từ đó xuất hiện nhiều mô hình thanh niên làm ăn có hiệu quả, có mức thu nhập cao.

d) Chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe:

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia về dân số; chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và giáo dục tiền hôn nhân, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; nâng cao thể chất cho thanh niên của thị xã.

Tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả các giải pháp cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến, tập trung vào các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng khó khăn, trong đó đặc biệt lưu ý đối tượng thanh niên sắp hoàn thành thời gian cải tạo, chuẩn bị hòa nhập cộng đồng.

Đoàn thanh niên các xã, phường đã tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung trong Đề án “Xây dựng xã, phường không tệ nạn ma túy”, lồng ghép tuyên truyền chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình phòng chống ma túy, mại dâm trong các buổi tập huấn, sinh hoạt Đoàn; thành lập các đội thanh niên tình nguyện thấp sáng niềm tin, tổ nắm bắt tư tưởng, làm nhiệm vụ giáo dục, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, hoàn lương.

đ) Chính sách về văn hóa, thể dục, thể thao:

UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm truyền thông - Văn hóa - Thể thao thị xã hướng dẫn, tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động về văn hóa, thể dục, thể thao:

- Tổ chức Hội báo xuân tại thư viện thị xã; thường xuyên bổ sung sách, báo, tạp chí và xử lý kịp thời để phục vụ bạn đọc; phục vụ Nhân dân, đặc biệt là thanh niên truy cập internet miễn phí theo dự án BMGF có nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu thông tin phục vụ cho việc học tập, công việc, cuộc sống.

- Tổ chức nhiều giải thể dục, thể thao, như: Cờ tướng Mừng Đảng - Mừng xuân và tham gia giải Cờ tướng tỉnh; giải Cầu lông phong trào chào mừng Ngày Thể thao Việt Nam 27/3 và giải Cầu lông mở rộng thị xã Đức Phổ; giải bóng chuyền mở rộng; giải bóng đá, giải bơi thiếu niên phong trào, tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân... Lực lượng tham gia chủ yếu là đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị xã.

- Thị xã đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa như Trung tâm văn hóa thị xã, Quảng trường 8 tháng 10, Thư viện thị xã, Nhà văn hóa xã, phường, 83 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; 15 sân vận động xã, phường; sân bóng đá mini, hồ bơi, phòng tập gym nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục, thể thao, vui chơi, văn hóa, văn nghệ của Nhân dân, nhất là tầng lớp thanh niên trên địa bàn thị xã.

e) Chính sách về bảo vệ Tổ quốc:

Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và gặp mặt thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự hằng năm. Tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả các giải pháp cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến, tập trung vào các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng khó khăn, trong đó đặc biệt lưu ý đối tượng thanh niên sắp hoàn thành thời gian cải tạo, chuẩn bị hòa nhập cộng đồng.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, hội đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Năm 2023, có 317 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó, có 31 thanh niên nhập ngũ vào đơn vị Công an tỉnh, 40 thanh niên nhập ngũ vào Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, 246 thanh niên nhập ngũ vào Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 và Vùng 4 Hải quân.

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, các xã, phường, các Đoàn Biên phòng tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao tinh thần chiến đấu, tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động phòng ngừa và làm thất bại âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tuyên truyền, giáo dục thanh niên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc.

g) Chính sách đối với thanh niên xung phong:

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 trên địa bàn;

Tiếp tục thực hiện Công văn số 1939/UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện (nay là UBND thị xã) để triển khai thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ trên địa bàn thị xã. Qua đó, chỉ đạo các phòng, ban chức năng của thị xã, UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền rộng rãi Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ; hướng dẫn thực hiện và thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu Thanh niên xung phong các cấp trong thị xã tăng cường tuyên truyền, vận động và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ. Đến thời điểm này, chưa có trường hợp nào đề nghị và được UBND thị xã xét duyệt, trình cấp thẩm quyền giải quyết chế độ, chính sách cho thanh niên xung phong cơ sở miền Nam.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

UBND thị xã đã kịp thời phổ biến, triển khai các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của các cấp thẩm quyền liên quan đến việc đề nghị

giải quyết chế độ trợ cấp cho thanh niên xung phong theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ đến các xã, phường trên địa bàn thị xã để làm cơ sở thực hiện. UBND thị xã đã thành lập và thường xuyên kiện toàn Hội đồng xét duyệt, thẩm định hồ sơ thanh niên xung phong đề nghị hưởng chế độ theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm 2023, UBND thị xã không nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong nào.

h) Chính sách đối với thanh niên tình nguyện:

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

i) Chính sách đối với thanh niên có tài năng:

Thị xã quan tâm, chú trọng công tác tuyển chọn, bố trí, quy hoạch đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực, có phẩm chất chính trị, đạo đức giữ vị trí lãnh đạo các phòng, ban ngành thuộc thị xã cũng như các vị trí lãnh đạo của thị xã trong giai đoạn 2020-2026, cụ thể:

+ Quy hoạch chức danh cấp trưởng phòng và tương đương: tổng số cán bộ quy hoạch 56 người, trong đó: độ tuổi dưới 35 tuổi có 25 người, chiếm tỷ lệ 44,64%.

+ Quy hoạch chức danh cấp phó trưởng phòng và tương đương: tổng số cán bộ quy hoạch 92 người, trong đó: độ tuổi từ dưới 35 tuổi có 70 người, chiếm tỷ lệ 76,09%.

Thị xã rất chú trọng đến công tác cán bộ, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, thị xã tạo mọi điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đi học để nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, UBND thị xã tạo mọi điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đi học để nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

6. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên

- Triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam (*Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ và Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ quy định về Bộ chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam*):

+ UBND thị xã giao các cơ quan, đơn vị: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thị xã; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư pháp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thị xã, Trung tâm Y tế thị xã, Chi cục Thống kê thị xã, Bảo hiểm xã hội thị xã, Thị đoàn, Công an thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Viện kiểm sát nhân dân thị xã triển khai thực hiện Bộ Chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam, báo cáo số liệu thống kê về thanh niên theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV và Thông tư số 07/2020/TT-BNV gửi về UBND thị xã (*qua Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thị xã*) theo đúng nội dung và thời gian quy định.

+ Giao Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thị xã tổng hợp, tham mưu UBND thị xã báo cáo Sở Nội vụ theo quy định.

- Bố trí cán bộ, công chức làm công tác thanh niên theo quy định; tạo điều kiện cử công chức trực tiếp tham mưu công tác quản lý nhà nước về thanh niên tham gia các lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ do cấp trên tổ chức để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao:

+ Thị xã quy định nhiệm vụ tham mưu UBND thị xã về công tác thanh niên cho Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thị xã. UBND thị xã phân công 01 Phó Chủ tịch UBND thị xã phụ trách công tác thanh niên; Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thị xã phân công 01 lãnh đạo và 01 chuyên viên phụ trách. Ngoài ra, UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, phân công công chức làm đầu mối tham mưu cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên; theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được cấp thẩm quyền giao.

+ Đối với việc phân công, giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên ở cấp xã (*Thực hiện theo Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố*): gồm 01 lãnh đạo UBND các xã, phường và 01 công chức Văn hóa – Xã hội giúp UBND xã, phường thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên ở xã, phường.

+ Kinh phí thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn thị xã được UBND thị xã bố trí hàng năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo để kịp thời chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, mục tiêu đã được đề ra trong chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

8. Đánh giá chung kết quả thực hiện Luật Thanh niên

Với sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội đã tạo sự chuyển biến trong công tác thanh niên trên địa bàn thị xã; một số vấn đề bức xúc của thanh niên hiện nay được tập trung giải quyết tốt hơn, như: Vốn vay, vấn đề việc làm, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên và bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống cho thanh niên không ngừng được mở rộng, trình độ lý luận chính trị ngày một nâng cao... qua đó làm cơ sở và tiền đề quan trọng để thanh niên trong thị xã tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Nhìn chung, công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển

thanh niên Việt Nam trên địa bàn thị xã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm. Việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đã phát huy vai trò thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, làm chủ được những công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của thị xã. Đã có nhiều tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, tham gia công tác xã hội, vượt khó phát triển kinh tế gia đình, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh địa phương.

Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống; công tác hướng nghiệp; dạy nghề và giải quyết việc làm; hoạt động văn hóa, thể thao; thanh niên khối trường học ngày càng được quan tâm, có nhiều chuyển biến tốt. Từ đó, góp phần tăng cường giáo dục bồi dưỡng thanh niên, bảo vệ thanh niên trước tác động của những tiêu cực và tệ nạn xã hội, sự tấn công của các thế lực thù địch, đề cao vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trẻ được cấp ủy và chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên được cử đi đào tạo trình độ chuyên môn cũng như trình độ lý luận chính trị chiếm tỷ lệ ngày càng tăng.

III. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được thì còn những hạn chế, đó là:

- Việc tổ chức triển khai thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự nghiêm túc; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến thanh niên đạt hiệu quả chưa cao. Tình trạng thanh niên vi phạm pháp luật vẫn còn diễn ra.

- Việc lồng ghép các chỉ tiêu, mô hình, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thanh niên vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và chỉ tiêu phát triển của ngành, lĩnh vực gặp khó khăn, công tác phối hợp cũng như công tác triển khai của một số đơn vị, địa phương còn hạn chế.

- Một bộ phận thanh niên vẫn còn thất nghiệp, thiếu việc làm hoặc không có việc làm ổn định.

- Điều kiện vui chơi giải trí để phát triển tinh thần, thể lực cho thanh niên còn ít nên việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho thanh niên còn hạn chế.

- Các chính sách cho thanh niên chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế và tình hình phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay; điều kiện kinh tế khó khăn làm ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận thanh niên, một bộ phận thanh niên bị chi phối nhiều với công việc gia đình, thu nhập và tiền lương nên thiếu sự tập trung cao cho việc học tập.

- Việc huy động các nguồn lực trong thực hiện chương trình phát triển thanh niên của thị xã đạt kết quả thấp, chủ yếu từ nguồn ngân sách.

- Chưa xây dựng được chương trình, đề án, dự án riêng đối với công tác thanh niên, chủ yếu lồng ghép thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

2. Nguyên nhân của hạn chế

a) Nguyên nhân chủ quan:

- Một số cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn xem nhẹ nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên do đó công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện chưa được quan tâm đúng mức.

- Đa số các cán bộ, công chức được phân công làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên đều là kiêm nhiệm và có thời gian công tác còn ít chưa đủ để nghiên cứu sâu sát trong việc tham mưu thực hiện công tác thanh niên.

- Một bộ phận thanh niên chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, sứ mệnh của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thiếu ý chí phấn đấu, thiếu kỹ năng xã hội, không chịu khó học tập, rèn luyện, dễ bị dao động về lập trường tư tưởng, có biểu hiện lệch lạc về đạo đức và lối sống, sa vào các trào lưu mới không phù hợp với văn hóa dân tộc; tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp.

b) Nguyên nhân khách quan:

- Việc tăng cường thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở sản xuất, nhà máy thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã còn hạn chế, chưa giải quyết được việc làm cho thanh niên tại địa phương chưa cao, đa phần thanh niên phải vào các thành phố lớn để lập nghiệp. Thêm vào đó là một bộ phận nhỏ thanh niên nhàn rỗi vì vậy làm gia tăng tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trong đối tượng này.

- Việc giải quyết việc làm từ các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã còn rất ít, trong khi lực lượng thanh niên cần việc làm nhiều, do đó, đa số thanh niên trưởng thành đi đến các tỉnh, thành khác để học tập, tìm việc làm, nên số thanh niên có mặt tại địa phương ít, gây nhiều khó khăn đến công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên.

- Mặt trái của cơ chế thị trường và ảnh hưởng của mạng xã hội đã và đang tác động tiêu cực đến lý tưởng, đạo đức, niềm tin, lối sống của một bộ phận đoàn viên, thanh thiếu niên, đến công tác giáo dục đoàn kết tập hợp thanh niên và các phong trào hành động của Đoàn.

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TIẾP TỤC THỰC HIỆN HIỆU QUẢ LUẬT THANH NIÊN NĂM 2020 TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Dự báo tình hình thanh niên trong thời gian tới

Dân số trong độ tuổi thanh niên có xu hướng giảm liên tục qua từng năm. Việt Nam đang trong giai đoạn dân số vàng với đội ngũ lao động đông đảo, tiếp thu nhanh chóng các tiến bộ phát triển của thế giới, tuy nhiên tốc độ già hóa dân số tăng và dân số trong độ tuổi thanh niên đang có xu hướng giảm dần qua từng năm mang đến những áp lực không nhỏ cho kinh tế - xã hội.

Trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức về kinh tế, hội nhập, kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên nhìn chung còn chưa cao; nhận thức chưa đúng về học nghề, chọn nghề, định hướng nghề nghiệp còn một số hạn chế trong thanh niên. Lao động chưa qua đào tạo, tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm hoặc không có việc làm ổn định và thu nhập thấp vẫn là vấn đề bức xúc của thanh niên.

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên; cung cấp dịch vụ, hoạt động hỗ trợ thanh niên.

- Phát triển nguồn nhân lực thanh niên chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án đào tạo nhân lực cho các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, đồng thời chú trọng đào tạo nghề cho thanh niên nông dân; nâng cao tỷ lệ lao động thanh niên qua đào tạo.

- Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin có định hướng cho thanh niên; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để thu hút đông đảo thanh niên vào hoạt động; quan tâm đến các đối tượng thanh niên yếu thế ở vùng sâu, vùng xa và các vùng đặc biệt khó khăn.

- Tăng cường năng lực chủ động cho thanh niên để tham gia quản lý nhà nước và xã hội; tham gia vào quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát, phản biện chính sách, pháp luật về thanh niên; nâng cao vai trò và sự đóng góp của nữ thanh niên. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên đóng góp vào việc bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động vì cộng đồng, xã hội.

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo, tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên đảm bảo về số lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển toàn diện thanh niên trong giai đoạn mới; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

- Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển thanh niên: Đầu tư, đảm bảo kinh phí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước; khuyến khích, huy động từ các nguồn xã hội hóa và các nguồn lực hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường vai trò giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển thanh niên. Phát huy tính tích cực, chủ động của thanh niên trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội thanh niên các cấp.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CÁC NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THANH NIÊN

1. Kiến nghị, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên

Luật Thanh niên năm 2020 có hiệu lực thi hành đã kịp thời và góp phần quan trọng trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thanh niên, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tiềm năng to lớn của thanh niên trong phát triển kinh tế- xã hội. Tuy nhiên vẫn còn một số thiếu sót. UBND thị xã kiến nghị bổ sung nội dung như sau:

- Bổ sung quy định về Tháng thanh niên để thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Bổ sung quy định chính sách của Nhà nước đối với thanh niên thuộc hộ nghèo.

2. Những đề xuất, kiến nghị khác

Đề nghị cấp thẩm quyền:

- Quan tâm, tạo điều kiện bổ sung kinh phí để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cho thanh niên nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe, thể lực cho thanh niên, như: khu vui chơi giải trí cho thanh niên tại các xã, phường.

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho cán bộ, công chức làm công tác thanh niên; tổ chức các khóa tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về thanh niên ở trong và ngoài tỉnh.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 trên địa bàn thị xã Đức Phổ. UBND thị xã kính gửi Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn;
- Sở Nội vụ;
- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã;
- Cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, TCNV_{ph}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Thanh Hùng